

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH...

(Tiếp theo trang 1)

đối với đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ.

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và lãnh đạo HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh, Sở Nội vụ tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng UBND tỉnh được bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cá nhân đồng chí Nguyễn Khắc Thân trên cương vị mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, tỉnh ta có sự chuyển giao cán bộ mạnh mẽ. Thực hiện chỉ đạo

của Trung ương về đào tạo cán bộ theo vị trí chức danh và bố trí cán bộ không phải là người nhiều văn bản về công tác cán bộ, kết hợp việc bổ nhiệm các chức danh khuyết thiếu với công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung nguồn quy hoạch cán bộ chuẩn bị một bước nhân sự cho nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó đặc biệt chú trọng đào tạo cán bộ theo vị trí chức danh. Bản thân đồng chí Nguyễn Khắc Thân là một trong số cán bộ trẻ, đã trải qua nhiều vị trí công tác ở huyện, ngành. Đồng chí mong rằng đồng chí Nguyễn Khắc Thân sẽ phát huy tố chất, năng lực bản thân, kinh nghiệm thực tiễn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. UBND tỉnh sẽ tiếp



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Khắc Thân.

tục phát huy tinh thần đoàn kết, duy trì nền nếp, kỷ cương, phân công trách nhiệm một cách cụ thể cho các đồng chí lãnh đạo và Ủy viên UBND tỉnh để lãnh đạo, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã

hội, quốc phòng, an ninh, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Khắc Thân,

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tin tưởng tin nhiệm, giao trọng trách cho đồng chí đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đây là vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề của bản thân, đồng chí hứa tiếp thu và thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; chấp hành nghiêm sự phân công, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh; nỗ lực phấn đấu trên cương vị công tác mới. Đồng chí mong muốn các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra trong quá trình đồng chí thực hiện nhiệm vụ; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tạo điều kiện phối hợp, giúp đỡ để đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

hoàn thành các hạng mục nhà thư viện, tượng nhà bác học, mua sắm nội thất đến thờ.

Sau khi nghe lãnh đạo huyện Hưng Hà báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của huyện Hưng Hà, đơn vị thi công đã hoàn thành các hạng mục công trình giai đoạn I của dự án theo chỉ đạo của tỉnh đúng dịp kỷ niệm 293 năm ngày sinh của nhà bác học Lê Quý Đôn (2/8/1726 - 2/8/2019). Đồng chí yêu cầu huyện Hưng Hà chỉ đạo đến sáng ngày 30/7/2019 phải hoàn tất mọi công việc cho lễ dâng hương tưởng niệm 293 năm ngày sinh của nhà bác học và khánh thành giai đoạn I của dự án. Chuẩn bị chu đáo cho buổi lễ diễn ra vào tối ngày 30/7, đặc biệt là công tác bảo đảm an ninh trật tự. Để tiếp tục triển khai giai đoạn II của dự án, huyện Hưng Hà khẩn trương thực hiện quy hoạch chi tiết Khu lưu niệm làm cơ sở việc xã hội hóa nguồn lực đầu tư, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trước Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

bền vững, đúng pháp luật gắn với bảo vệ môi trường, chống khai thác hải sản bất hợp pháp...

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Thái Bình đã phối hợp trao tặng 100 lá cờ Tổ quốc, 150 phao tròn và áo cứu sinh cho các ngư dân; tặng 10 phần quà cho các gia đình chính sách; tặng 20 túi thuốc cho các chủ tàu cá. Ngoài ra, đơn vị cũng tổ chức buổi khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho ngư dân và người dân trên địa bàn xã Nam Thịnh.

Việc tổ chức chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển" nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản an toàn, bền vững, đúng pháp luật, gắn với xây dựng thể trận quốc phòng toàn dân trên biển; đồng thời, phối hợp cùng các lực lượng tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ dễ bị tấn công mạng

(nhandan.com.vn) Theo báo cáo mới đây của hãng Keeper Security nghiên cứu về tấn công mạng cho biết, các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường không ưu tiên các chiến lược phòng ngừa tấn công an ninh mạng cũng như bảo mật hệ thống, mặc dù đã có nhiều cảnh báo tới các doanh nghiệp này.

Phần lớn các nhà lãnh đạo, người đứng đầu các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) vẫn không tin rằng họ sẽ trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công mạng. Cũng trong một nghiên cứu trước đây do hãng Keeper thuê Viện Ponemon thực hiện, đã chỉ ra rằng, 67% SMB đã bị các hacker thực hiện các cuộc tấn công mạng trong năm 2018.

Nhận định SMB vẫn đang là mục tiêu hấp dẫn của tội phạm mạng, các chuyên gia bảo mật cho hay, bên cạnh việc đánh cắp thông tin và lợi ích trực tiếp từ SMB, các hacker còn sử dụng SMB làm bộ phận cho các chiến dịch quy mô hơn và xâm nhập vào các tổ chức lớn hơn.

Tùy thuộc vào tính chất và phạm vi của chiến dịch tấn công mạng, việc phục hồi chức năng sẽ rất khó khăn và tốn kém, nếu không nói là không thể đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Khi các tổ chức này trải qua một cuộc tấn công, mối đe dọa có thể nhanh chóng, dễ dàng lây lan từ mạng sang các hệ thống khác.

Trên cơ sở phân tích những nguy cơ, thách thức an ninh mạng đối với các SMB, các chuyên gia bảo mật khuyến nghị, các doanh nghiệp này cần tăng cường các quy trình bảo mật; tăng cường quản lý mật khẩu, sao lưu dữ liệu quan trọng và bảo đảm các bản sao lưu đó không dễ bị xâm phạm; cuối cùng, đào tạo nhân viên nâng cao nhận thức về an ninh mạng.

HƯNG HÀ Trên 200 trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất

Thời gian qua, việc quản lý và sử dụng đất trên địa bàn huyện Hưng Hà có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quy hoạch dân cư đầu giá quyền sử dụng đất mang lại kết quả cao, tạo nguồn lực giúp các địa phương hoàn thành các tiêu chí để về đích nông thôn mới. Tuy nhiên, việc quản lý và sử dụng đất tại một số xã, thị trấn vẫn còn buông lỏng, có biểu hiện né tránh, e ngại trong xử lý các vi phạm. 3 năm qua, toàn huyện có trên 200 trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, diện tích 10,466ha, trong đó đất lúa trên 7,8ha. Đã xử lý dứt điểm 13 trường hợp, đã xử lý nhưng chưa dứt điểm 89 trường hợp, còn lại là chưa xử lý. 47 trường hợp chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định, diện tích 1,62ha. 32 trường hợp lấn chiếm đất đai, diện tích trên 0,3ha; đã xử lý dứt điểm 9 trường hợp, 23 trường hợp chưa xử lý hoặc xử lý nhưng không dứt điểm vi phạm.

THANH HÀ

Kiến Xương Chú trọng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

6 tháng đầu năm 2019, UBND huyện Kiến Xương đã tiếp nhận 39 đơn thư khiếu nại, tố cáo, tăng 8,3% so với cùng kỳ, trong đó các đơn thư chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, chính sách xã hội. Riêng đối với đơn thuộc thẩm quyền cấp huyện, Chủ tịch UBND huyện đã giải quyết 16/21 đơn, 5 đơn đang giải quyết, 18 đơn chuyển về cấp xã. Đối với cấp xã, chủ tịch UBND các xã, thị trấn đã thực hiện tiếp công dân với 188 lượt người, tăng 103,3%, tiếp nhận 132 đơn, tăng 9% so với cùng kỳ. Trong đó, đã giải quyết 115 đơn, đang giải quyết 17 đơn. Qua rà soát cho thấy các đơn thư trên địa bàn huyện đều được phân loại, giải quyết kịp thời, hiệu quả nên đã hạn chế được tình trạng khiếu kiện vượt cấp, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn.

6 tháng cuối năm 2019, Kiến Xương tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tự huyện tới cơ sở duy trì nền nếp việc tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư theo đúng luật định. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về khiếu nại, tố cáo và kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị cơ sở về chuyên môn để giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng trình tự, thủ tục.

THU THÚY

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Khu kinh tế Thái Bình, đánh giá của các bên về chính sách hiện hành, khoảng trống đòi hỏi phải hoàn thiện; đơn vị tư vấn đã đề xuất chính nhằm hoàn thiện một số chính sách ưu đãi về đất đai, chính sách hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật đến chân hàng rào, chính sách hỗ trợ san lấp mặt bằng, chính sách hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý nước thải, chính sách hỗ trợ xây dựng và kinh doanh nhà xưởng, chính sách hỗ trợ đào tạo nhân lực, chính sách hỗ trợ về thủ tục hành chính và một số chính sách hỗ trợ khác như hỗ trợ lãi suất tiền vay, hỗ trợ một phần kinh phí xúc tiến thương mại. Theo ước tính, tổng nhu cầu vốn để thực hiện chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trong Khu kinh tế Thái Bình giai đoạn đến năm 2030 là 3.851 tỷ đồng. Trong trường hợp không ban hành chính sách ưu đãi đầu tư mới mà vẫn sử dụng chính sách ưu đãi hiện hành, tổng nhu cầu vốn để thực hiện chính sách hiện hành ước khoảng 2.405 tỷ đồng.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự cố gắng của đơn vị tư vấn trong quá trình xây dựng dự thảo đề án xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư trong Khu kinh tế Thái Bình; đồng thời, nhấn mạnh một số vấn đề đơn vị tư vấn cần tham khảo như: các đối tượng cần phải ưu đãi để thu hút vào Khu kinh tế (đó là các doanh nghiệp phải tạo ra được sự đột phá cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước, sử dụng công nghệ cao và ít gây ô nhiễm môi trường), ngành nghề ưu đãi (phải phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương); trên cơ sở đó để xuất các cơ chế, chính sách phù hợp đặc biệt là cơ chế liên quan đến các thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp khi đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu đơn vị tư vấn chính sửa, bổ sung một số nội

dung của đề án cho phù hợp với tình hình thực tế và giúp cho tỉnh thấy được những hạn chế trong cơ chế, chính sách của tỉnh cũng như việc đánh giá về lợi thế của Khu kinh tế Thái Bình hiện nay; đồng thời, tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp để hoàn thiện đề án trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét.

Chiều ngày 29/7, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với tổ khảo sát của Thanh tra Chính phủ về hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi. Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có lãnh đạo một số sở, ngành và các huyện, thành phố.

Theo quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng cát lòng sông, ven biển trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2020, Thái Bình có 23 mỏ cát, trong đó 17 mỏ cát đã được UBND tỉnh cấp phép khai thác cho 8 công ty (tuyến sông Hồng có 13 mỏ và tuyến ven biển có 4 mỏ), 6 mỏ chưa được cấp phép khai thác (toàn bộ trên tuyến sông Luộc). Thời gian qua, các đơn vị được cấp

phép cơ bản chấp hành đúng các quy định trong việc khai thác cát; tuy nhiên, một số đơn vị có lúc còn buông lỏng công tác quản lý khai thác cát, để các đối tượng lợi dụng khai thác cát trộm trong phạm vi được cấp phép vì thế tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây sạt lở đê. Từ năm 2011 đến nay, Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ, xử lý hành chính 353 vụ, 356 đối tượng khai thác cát trái phép, phạt tiền trên 3 tỷ đồng, đồng thời tịch thu, yêu cầu hoàn trả toàn bộ số cát khai thác trái phép theo quy định; tổ chức kiểm tra các bến, bãi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng, qua đó phát hiện 51 trường hợp vi phạm, xử phạt 31 trường hợp với số tiền gần 118 triệu đồng.

Tại buổi làm việc, đại diện tổ khảo sát của Thanh tra Chính phủ đã thông báo quyết định của Thanh tra Chính phủ về việc thành lập tổ khảo sát về công tác quản lý nhà nước và việc chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2019. Theo đó, trong các ngày từ 29/7 đến 2/8, tổ khảo sát của Thanh

tra Chính phủ sẽ tổ chức khảo sát, làm việc tại UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh và UBND huyện Hưng Hà.

Tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí trong tổ khảo sát về dự thảo báo cáo công tác quản lý trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh hoàn thiện báo cáo với chất lượng cao nhất để phục vụ tại buổi làm việc chiều ngày 2/8. Về chương trình làm việc của tổ khảo sát với các sở, ngành, địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc lịch làm việc với tổ khảo sát, bố trí cán bộ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để tổ khảo sát hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đối với các huyện, thành phố không có lịch làm việc với tổ khảo sát, đồng chí yêu cầu hoàn thiện báo cáo gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường làm cơ sở để tổng hợp, báo cáo tổ khảo sát.

Lớp dạy võ miễn phí cho học sinh

Với mong muốn các em học sinh có một sân chơi bổ ích, rèn luyện sức khỏe trong dịp hè, Đại đức Thích Thanh Hào, trụ trì chùa Bích Du, xã Thái Thượng (Thái Thụy) đã phối hợp với Ban Văn hóa, Đoàn Thanh niên xã mở lớp dạy võ miễn phí cho học sinh. Dù là lần đầu tổ chức nhưng lớp học đã thu hút đông đảo học sinh trong xã tham gia.

Cứ đến 17 giờ thứ ba, năm, bảy hàng tuần, Phạm Đoàn Trang, thôn Bích Du, xã Thái Thượng lại cùng các bạn tới đình, chùa làng Bích Du để tập võ. Phạm Đoàn Trang chia sẻ: Đến đây các em được thấy hướng dẫn các kỹ thuật cơ bản để có thể tự vệ và rèn luyện, nâng cao sức khỏe. Đây thực sự là lớp học bổ ích đối với các em. Em rất cảm ơn chính quyền địa

phương và nhà chùa đã tạo cho chúng em một sân chơi thiết thực, ý nghĩa.

Bắt đầu mở từ đầu tháng 6, lớp dạy võ miễn phí hiện có gần 100 em, độ tuổi từ 7 - 15 tuổi theo học, trong đó có một số em mắc bệnh tự kỷ, hội chứng down. Đại đức Thích Thanh Hào làm gì đó cho các cháu. Được sự đồng ý của chính quyền địa phương, tôi quyết định mở lớp dạy võ tại chùa nhằm giúp

các cháu có một sân chơi lành mạnh trong 3 tháng hè. Học võ, ngoài việc rèn luyện sức khỏe, các cháu còn được vui chơi, giáo dục về cách ứng xử và kỹ năng bảo vệ mình. Việc tổ chức lớp học tại chùa, trong không gian thanh tịnh, chúng tôi cũng mong muốn các cháu giảm bớt đi sự hiếu động, tinh nghịch của tuổi học trò, sống hiếu thuận, lễ phép hơn.

Hai tiếng mỗi ngày, tham gia lớp học võ miễn phí các em được dạy các kỹ năng cơ bản và 15 đòn tự vệ của môn võ Vovinam. Đây là môn võ phát triển trên môn vật cổ truyền của dân tộc, phù hợp với vóc dáng, thể lực của người Việt Nam. Dù miễn phí nhưng lớp học có những quy định rất nghiêm túc như: không đến muộn, không nói chuyện riêng khi luyện tập...



Đại đức Thích Thanh Hào tổ chức lớp dạy võ miễn phí cho thiếu niên, nhi đồng xã Thái Thượng (Thái Thụy).

Vi thể, ai cũng ý thức đến đúng giờ và luyện tập chăm chỉ.

Ông Nguyễn Văn Viễn, cán bộ văn hóa xã Thái Thượng cho biết: Tuy là năm đầu tiên tổ chức nhưng lớp đã thu hút đông đảo các em học sinh tham gia, trong đó có nhiều học sinh nữ. Không chỉ tạo sân chơi bổ ích giúp các

em trang bị kỹ năng cần thiết để tự vệ và rèn luyện sức khỏe, lớp còn góp phần thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục thể thao trong lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng tại địa phương.

Luyện tập hằng say, nghiêm túc với những động tác mạnh mẽ và dứt khoát không bạn nhỏ nào cho thấy sự mệt mỏi. Niềm đam mê với võ cổ truyền hiện rõ trên từng gương mặt trẻ thơ. Ai cũng hào hứng khi mỗi ngày được biết thêm một động tác mới. Thấy con mạnh khỏe, nhanh nhẹn và tự tin hơn khi đến lớp, các bậc phụ huynh rất yên tâm và phấn khởi. Đại đức Thích Thanh Hào cho biết thêm: Cho đến nay, lớp học khá thành công khi số lượng học sinh tham gia đông. Các cháu đến đúng giờ và luyện tập rất chăm chỉ. Nếu nhận được phản hồi tốt của dư luận, tôi sẽ tiếp tục duy trì lớp học sau 3 tháng hè.

Ngoài lớp học ở xã Thái Thượng, hiện nay, Đại đức Thích Thanh Hào còn tổ chức lớp dạy võ miễn phí cho các em học sinh tại chùa Chiếu Phúc, thị trấn Diêm Điền với gần 80 em tham gia. Từ việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa của chính quyền địa phương và Đại đức Thích Thanh Hào, mong rằng sẽ có thêm nhiều lớp học khác ra đời để các em nhỏ được vui chơi, học tập lành mạnh, phát triển cả thể chất lẫn tinh thần.

HOÀNG LANH



Lớp dạy võ thu hút đông đảo học sinh xã Thái Thượng (Thái Thụy) tham gia.